

กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI บุกใจกลางย่านธุรกิจ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ทั่วประเทศกว่า 60 รายการ มาไว้ในงาน “GI Market 2023” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า 9

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดงาน “GI Market 2023” อย่างยิ่งใหญ่ ยกขบวนสินค้า GI ไทยความภูมิใจของชุมชนสู่ใจกลางกรุง ชวนทุกท่านร่วมช้อปปิ้ง ชิม อิ่ม เพลิน กับสินค้า GI คุณภาพกว่า 60 ร้านค้าจากทั่วประเทศ กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบ GI พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น อะตอม ชนกันต์ พลอยชมพู วชิรราลี และแฉ่ม แฉ่มรัมย์ เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม 2566 ณ ลาน Work & Play ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 9

นางสาวกนิษฐา กังสวณิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งการขึ้นทะเบียน GI ไทย รวมทั้งสิ้น 189 สินค้า การส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้า GI ไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI แล้ว 149 สินค้า คิดเป็น 78.84% ของสินค้าที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้า GI ไทย สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นางสาวกนิษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “GI Market 2023” เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ GI ไทย โดยกรมฯ ได้รวบรวมสินค้า GI จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้ามาจำหน่าย เช่น ทูเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ทูเรียนจันท ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดภูแล เชียงราย มังคุดเขาคีรีวง (จ.นครศรีธรรมราช) น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ (จ.นครราชสีมา) อะโวคาโดตาก ไข่เค็มไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี) ไข่โป้วโพธาราม (จ.ราชบุรี) ปลาทุแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) ผ้าหม้อห้อมแพร์ และขามไถ่ลำปาง เป็นต้น การันตีคุณภาพ ส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นางสาวกนิษฐา กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้า GI ไทยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสาธิตการรังสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบ GI ไทย โดยเชฟบู๊ค เจ้าของรายการ Food work และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น อะตอม ชนกันต์ พลอยชมพู วชิรราลี และแฉ่ม แฉ่มรัมย์ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสินค้า GI ไทย และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ GI ได้ในงาน “GI Market 2023” ณ ลานกิจกรรม Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 9 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
31 กรกฎาคม 2566